



Lãnh đạo quận tham quan nhà máy bê tông Hùng Vương tại tỉnh Đồng Nai

Chi bộ Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương NÂNG CAO UY TÍN DOANH NGHIỆP, GIÚP SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÁT TRIỂN

Chi bộ Công ty TNHH XDCT Hùng Vương là loại hình Chi bộ Đảng ngoài nhà nước thuộc Đảng ủy Doanh nghiệp tư nhân Quận 10, nay là Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 10. Chi bộ hiện có 17 đảng viên (16 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị), trong đó có 1 đồng chí là Tiến sĩ, nhà giáo ưu tú đang giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, nhiều đảng viên còn lại được trưởng thành từ đoàn viên công đoàn ưu tú, có kiến thức, kinh nghiệm đã được đề bạt vào các vị trí chủ chốt của công ty. Đảng viên chi bộ tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương và có nhiều đóng

góp với chi bộ, chính quyền nơi cư trú. Chi bộ được đánh giá chất lượng "Trong sạch, vững mạnh" nhiều năm liên tục. Là mô hình Chi bộ Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, việc gắn kết giữa đảng viên với người lao động theo phương châm "Trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm" nhận được sự ủng hộ, đồng tình của lãnh đạo công ty. Chi bộ luôn duy trì nề nếp sinh hoạt hàng tháng, nội dung sinh hoạt gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và vai trò, vị trí của từng Đảng viên trong chi bộ. Qua quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ

Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" có tác động rất lớn đến hoạt động của đơn vị. Cụ thể, Chi bộ đóng vai trò rất lớn trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp, là cầu nối giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động, góp phần củng cố và nâng cao vai trò các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện để tổ chức Đảng, Công đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện



Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương ủng hộ 50 triệu đồng chăm lo an sinh xã hội cho người nghèo Quận 10

chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; vận động đoàn viên, cán bộ chuyên môn, công nhân cải tiến phương pháp làm việc, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chi bộ luôn đồng hành cùng Ban Giám đốc, các phòng ban chuyên môn trong việc xây dựng, triển khai, hướng dẫn cán bộ, công nhân, người lao động hiểu rõ về nội quy, quy định của công ty để luôn "Trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm" trong từng công việc, hành động; qua đó, nâng cao ý thức chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với thực tiễn đơn vị, chi bộ cùng tập thể cán bộ, công nhân, lao động đã đóng góp vào việc nâng cao uy tín của công ty; giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày một phát triển; doanh thu tăng đều qua các năm. Thu nhập ổn định, cuộc sống của cán bộ, công nhân, lao động công ty ngày một nâng cao, yên tâm làm việc và cống hiến cho đơn

vị. Việc ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể được tiến hành nghiêm túc theo từng điều khoản ký kết, không chỉ được sự quan tâm đúng mức và còn tạo thêm các điều kiện thuận lợi để cán bộ, công nhân, lao động tham nghiên cứu, sáng tạo và đạt được nhiều thành tích như: Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi, Người Lao động giỏi toàn quốc, giải thưởng Tôn Đức Thắng... Tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công nhân, lao động tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ, thi kể chuyện về Bác, tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội, hiến máu tự nguyện, đóng góp xây dựng nhà tình thương...

Nhiều năm liền, Chi bộ Công ty TNHH XDCT Hùng Vương thực hiện tốt việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới; đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh" nhiều năm liên tục; Công đoàn và Chi đoàn đạt vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền, được tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen, giải thưởng các loại. Đặc biệt, Công ty TNHH XDCT Hùng Vương được Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng III, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen,

giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố, UBND quận và các địa phương đơn vị đặt nhà máy.

Với nhận thức học tập và quán triệt tốt tác phẩm của Bác về "Sửa đổi lối làm việc" sẽ góp phần đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; từ đó, nâng cao ý thức chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tính chuyên nghiệp trong công việc. Trong thời gian tới, Chi bộ cùng toàn thể đảng viên quyết tâm không ngừng học tập, nâng cao nhận thức, đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Mỗi đảng viên năng động sáng tạo, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tâm tâm, tận tụy với công việc đảm tâm, dám chịu trách nhiệm, "Nói đi đôi với làm", thực hiện tốt tự phê bình và phê bình. Cán bộ, đảng viên càng giữ vị trí cao, vị trí quan trọng, nhất là người đứng đầu càng phải nêu gương tự phê bình và phê bình về đổi mới phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả.

Chi bộ Công ty TNHH XDCT Hùng Vương